

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาในการเตรียมทีมนักมวยสากลสมัครเล่นของไทยในกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 25 ตามการรับรู้ของบุคคล 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทั้งกีฬามวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย กลุ่มผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย และกลุ่มนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถาม จำนวน 74 ชุด ไปยังประชากร 3 กลุ่ม และได้รับแบบสอบถามที่ตอบคืนมา 69 ชุด คิดเป็นร้อยละ 93.24

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติคำนวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพอสรุปได้ดังนี้

1. สภาพภาพ พบว่าผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทั้งกีฬามวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย ส่วนใหญ่แต่งงานแล้ว มีอายุตั้งแต่ 38 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีวุฒิทางพลศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันรับราชการพลเรือน และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวงการมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย เป็นเวลา 10 ปีขึ้นไป ส่วนผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย ส่วนใหญ่แต่งงานแล้ว มีอายุตั้งแต่ 38 ปีขึ้นไป มีวุฒิทางการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ปัจจุบันรับราชการทหาร มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย เป็นเวลา 10 ปีขึ้นไป และนักมวย

สากลสมัครเล่นทีมชาติไทย มีทั้ง โสัดและมีแต่งงานแล้วจำนวนเท่ากัน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 23-27 ปี มีวุฒิทางการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ปัจจุบันรับราชการทหาร มีประสบการณ์เกี่ยวกับมวยสากลสมัครเล่น เป็นเวลา 4-6 ปี

2. สภาพในการเตรียมทีมนักมวยสากลสมัครเล่นของในกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 25 ปรากฏว่า

2.1 ด้านสภาพของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกันักกีฬามวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยตามความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกันักกีฬามวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย ผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยและนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย เห็นว่า ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกันักกีฬามวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยมีการติดตามความเคลื่อนไหวการพัฒนาักกีฬามวยสากลสมัครเล่นปานกลาง คิดเป็น ร้อยละ 50.59 มาเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่นักกีฬาในช่วงเก็บตัวฝึกซ้อม นาน ๆ ครั้ง คิดเป็น ร้อยละ 55.26 มีความรู้เรื่องกติกา ระเบียบการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นดี คิดเป็น ร้อยละ 54.39 มีความซื่อสัตย์สุจริตในงานที่ได้รับมอบหมายปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 49.42 และเป็นที่ยอมรับของนักกีฬา และผู้ฝึกสอน คิดเป็น ร้อยละ 82.16

2.2 ด้านสภาพของผู้ฝึกสอนของนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกันักกีฬามวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย ผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย และนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย เห็นว่าผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยมีการสรุปผล ประเมินผล การฝึกซ้อม เพื่อการแนะนำ และแก้ไขข้อบกพร่องให้กับนักมวย ทุกวันที่มีการฝึกซ้อม คิดเป็นร้อยละ 66.37 มีการเอาใจใส่ต่อนักกีฬามวยเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ คิดเป็น ร้อยละ 73.98 นำเทปวีดีโอคู่มือที่ควรรศึกษามาฉายให้ดู พร้อมกับการวิจารณ์นาน ๆ ครั้ง คิดเป็น ร้อยละ 56.73 เข้าใจวิธีควบคุมน้ำหนักและลดน้ำหนักโดยไม่เกิดผลเสียหายต่อนักกีฬา และการแข่งขันอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 60.23 มีความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาปานกลาง คิดเป็น ร้อยละ 70.47 มีความสามารถในการปรับปรุงวิธีการชกได้เหมาะสมกับสภาพการแข่งขันจริงเป็นอย่างมาก คิดเป็น ร้อยละ 65.20 คณะผู้ฝึกสอนทำงานประสานกันเป็นระบบ

อยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็น ร้อยละ 60.82 และมีทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาในช่วงฝึกซ้อม บ่อย ๆ คิดเป็น ร้อยละ 78.07

2.3 สภาพของนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับการกีฬามวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย ผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยและ นักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย เห็นว่า นักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย เข้าใจวิธีควบคุม น้ำหนักและลดน้ำหนัก โดยไม่เกิดผลเสียต่อสุขภาพตนเอง เป็นอย่างดี คิดเป็น ร้อยละ 49.41 มีความตั้งใจที่จะสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติสูง คิดเป็น ร้อยละ 90.64 มีความรู้เรื่องการ ฝึกซ้อมด้วยระบบคอมพิวเตอร์อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง คิดเป็น ร้อยละ 71.64 มีสภาพขวัญและ กำลังใจดี คิดเป็น ร้อยละ 59.36 มีความสนใจซักถามผู้ฝึกสอนเพื่อมารับปรุงตนเองเป็น อย่างมาก คิดเป็น ร้อยละ 48.25 โปรแกรมการฝึกซ้อมระดับความหนัก อยู่ในระดับหนักมาก คิดเป็น ร้อยละ 80.12 และนักมวยสากลสมัครเล่นของไทยที่มีนักชกตามรูปแบบ มาตรฐานของมวยสากลสมัครเล่น อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็น ร้อยละ 58.48

2.4 สภาพทั่วไปด้านงบประมาณ และสวัสดิการที่ใช้ในการเตรียมทีมนักมวย สากลสมัครเล่นทีมชาติไทย เพื่อเข้าแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 25 ตามความคิดเห็นของผู้ บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการกีฬามวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย ผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่น ทีมชาติไทย และนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย เห็นว่า งบประมาณการฝึกซ้อมและแข่งขันได้ จากสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 92.69 เบี้ยเลี้ยงของ ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาจ่ายไม่ตรงเวลา คิดเป็น ร้อยละ 59.06 มีการประกันชีวิตให้กับนักมวย เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง ที่เดินทางไปฝึกซ้อมหรือแข่งขัน เฉพาะต่างประเทศ คิดเป็น ร้อยละ 41.81 มีสวัสดิการเกี่ยวกับชุดการฝึกซ้อม เช่น รองเท้า เสื้อ กางเกง แจกให้ยังไม่เพียงพอ คิดเป็น ร้อยละ 48.24 มีการตรวจเช็คสุขภาพนักกีฬาไม่แน่นอนแล้วแต่สะดวก คิดเป็น ร้อยละ 43.57 มีรางวัลพิเศษให้กับนักกีฬาเมื่อแข่งขันชนะ ในแต่ละรอบ โดยกำหนดรางวัลไว้ก่อนชก คิดเป็น ร้อยละ 73.39 ไม่มีเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำสนามขณะฝึกซ้อม คิดเป็น ร้อยละ 76.03 เบี้ยเลี้ยงที่ได้รับในการฝึกซ้อมและการแข่งขันของนักกีฬาเหมาะสมดี คิดเป็น

ร้อยละ 52.93 และอาหารในช่วงฝึกซ้อม สำหรับนักกีฬามีโภชนาการจัดให้ถูกสุขลักษณะ
เหมาะสมดี คิดเป็น ร้อยละ 4.94

2.5 สภาพทั่วไปด้านสภาพที่พักในการเก็บตัวฝึกซ้อม สถานที่ฝึกซ้อม อุปกรณ์การ
ฝึกซ้อมและเครื่องอำนวยความสะดวก ความความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับกีฬามวย
สากลสมัครเล่นทีมชาติไทย ผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย และนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย เห็นว่า จำนวนอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมมีเพียงพอ คิดเป็น ร้อยละ 84.50 คุณภาพของ
อุปกรณ์การฝึกซ้อมได้มาตรฐาน คิดเป็น ร้อยละ 88.01 ความพึงพอใจกับอุปกรณ์การฝึกซ้อมตรง
กับความต้องการของนักมวยคิดเป็น ร้อยละ 86.26 มีที่เก็บอุปกรณ์หลังจากการใช้แล้วอย่างเป็น
ระเบียบ คิดเป็น ร้อยละ 57.02 สภาพของสถานที่พักเก็บตัวเป็นห้องนอนรวม คิดเป็น ร้อยละ
52.92 สภาพของสถานที่ฝึกซ้อมอากาศถ่ายเทดี ไม่อบอ้าว คิดเป็น ร้อยละ 80.11 มีความ
มั่นคง ปลอดภัย คิดเป็น ร้อยละ 69.00 มีสิ่งรบกวน เช่น ฝุ่น เสียงดัง กลิ่นรบกวน และอื่น ๆ
คิดเป็น ร้อยละ 57.89 มีขอบเขตเป็นสัดส่วน คิดเป็น ร้อยละ 38.30 ในสถานที่ฝึกซ้อมมีน้ำดื่ม
น้ำใช้ที่สะอาด คิดเป็น ร้อยละ 70.18 ไม่มีสถานที่พักเก็บตัวเป็นของสมาคมมวยสากลสมัครเล่น
คิดเป็น ร้อยละ 94.44 และไม่มีสถานที่ฝึกซ้อมเป็นของสมาคมมวยสากลสมัครเล่น คิดเป็น
ร้อยละ 84.21

2.6 สภาพการจัดการดำเนินงาน หรือเทคนิคบริหารงานของสมาคมมวยสากล
สมัครเล่นแห่งประเทศไทย ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับกีฬามวยสากล
สมัครเล่นทีมชาติไทย ผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยและนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย
เห็นว่า มีการเก็บตัวฝึกซ้อมในประเทศไทยก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเป็นเวลา มากกว่า
4 เดือน คิดเป็น ร้อยละ 62.57 มีการเก็บตัวฝึกซ้อมในต่างประเทศก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
เป็นเวลามากกว่า 45 วัน คิดเป็น ร้อยละ 60.23 การเตรียมทีมมวยสากลสมัครเล่นของสมาคม
โดยทั่วไป พิจารณาเป็นกรณีไป คิดเป็น ร้อยละ 44.74 การคัดเลือกนักกีฬา มีความยุติธรรม
เหมาะสมดี คิดเป็น ร้อยละ 56.14 สมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขัน นานาชาติตามคำเชิญ โดยพิจารณาตามความพร้อมของสมาคม คิดเป็น ร้อยละ

78.36 สมาคมมีการติดตามผลและประเมินผลงานที่ทำโดยเลือกเฉพาะกรณี คิดเป็น ร้อยละ 59.65 สมาคมจัดแข่งขันที่ให้บุคลากรได้อย่างเหมาะสมปานกลาง คิดเป็น ร้อยละ 49.71 การเตรียมมวยไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกไม่มีนักกีฬาสำรอง คิดเป็น ร้อยละ 72.51 เวลาในการเตรียมทีมมวยสากลไปโอลิมปิกครั้งนี้น้อยไป คิดเป็น ร้อยละ 60.24 นักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยส่วนใหญ่เคยชกมวยไทยมาแล้วทั้งสิ้น จึงมีความแข็งแกร่งเป็นทุนเดิม จึงเป็นประโยชน์ในการเตรียมทีมที่ใช้เวลาน้อย คิดเป็น ร้อยละ 68.52

สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพในการเตรียมทีมนักมวยสากลสมัครเล่นของไทยในกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 25 ตามการรับรู้ของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการกีฬามวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย ผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย และนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย ได้ดังนี้

1. ด้านบุคลากร นักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยมีความตั้งใจที่จะสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ คิดเป็น ร้อยละ 90.64
2. ด้านงบประมาณและสวัสดิการ ในการเตรียมทีมเพื่อฝึกซ้อมและแข่งขันได้จากสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย มากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 92.69
3. ด้านสถานที่ฝึก สนามฝึกซ้อม วัสดุอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก สมาคมมวยสากลสมัครเล่น ไม่มีสถานที่ฝึกในการเก็บตัวฝึกซ้อมที่เป็นของสมาคม คิดเป็น ร้อยละ 94.44
4. ด้านการดำเนินงานของสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในการเตรียมทีมไม่มีนักกีฬาสำรอง คิดเป็น ร้อยละ 72.51

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการเตรียมทีมนักมวยสากลสมัครเล่นของไทยในกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 25 ตามการรับรู้ของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการกีฬามวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย ผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย และนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย

3.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับการกีฬามวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย เมื่อสรุปโดยรวมแล้วผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการกีฬามวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย ผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย และนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยมีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทั้งกีฬามวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยมีปัญหายุ่ง
ในระดับน้อย

3.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย
เมื่อสรุปโดยรวมแล้วผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทั้งกีฬามวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย และผู้ฝึกสอน
มวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่น
ทีมชาติไทยมีปัญหายุ่งในระดับน้อย ส่วนนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาของผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย มีปัญหายุ่งในระดับมาก

3.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย เมื่อสรุป
โดยรวมแล้วผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทั้งกีฬามวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย ผู้ฝึกสอนมวยสากล
สมัครเล่นทีมชาติไทย และนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของ
นักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยมีปัญหายุ่งในระดับน้อย

3.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหางบประมาณที่ใช้ในการเตรียมทีมมวยสากล
สมัครเล่นทีมชาติไทย เมื่อสรุปโดยรวมแล้วผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทั้งกีฬามวยสากลสมัครเล่น
ทีมชาติไทย ผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยและนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับงบประมาณที่ใช้ในการเตรียมทีมมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย ในกีฬาโอลิมปิก
ครั้งที่ 25 มีปัญหายุ่งในระดับมาก

3.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของสวัสดิการที่ใช้ในการเตรียมทีมมวยสากล
สมัครเล่นทีมชาติไทย เมื่อสรุปโดยรวมแล้วผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทั้งกีฬามวยสากลสมัครเล่น
ทีมชาติไทย และผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของสวัสดิการ
ในการเตรียมทีมนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย ในกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 25 มีปัญหายุ่งในระดับ
มาก ส่วนนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของสวัสดิการในการ
เตรียมทีมนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย ในกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 25 มีปัญหายุ่งในระดับน้อย

3.6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของสถานที่ฝึกในการเก็บตัวฝึกซ้อม เมื่อสรุป
โดยรวมแล้วผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทั้งกีฬามวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย ผู้ฝึกสอนมวยสากล

สมัครเล่นทีมชาติไทย และนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของสถานที่ฝึกในการเก็บตัวฝึกซ้อม มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย

3.7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของสนามฝึกซ้อม อุปกรณ์ในการฝึกซ้อม และเครื่องอำนวยความสะดวก เมื่อสรุปโดยรวมแล้วผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทั้งกีฬามวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย ผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย และนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของสนามฝึกซ้อม อุปกรณ์ในการฝึกซ้อม และเครื่องอำนวยความสะดวกมีปัญหาลดอยู่ในระดับน้อย

3.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของการบริหารงานของสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในการเตรียมทีมนักมวยสากลสมัครเล่นของไทยในกีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 25 เมื่อสรุปโดยรวมแล้วผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทั้งกีฬามวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย ผู้ฝึกสอนมวยจากสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย และนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของการบริหารงานของสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย อยู่ในระดับมาก

3.9 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของการวางแผนเตรียมทีมฝึกซ้อมมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย เพื่อเข้าแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 25 เมื่อสรุปโดยรวมแล้วผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทั้งกีฬามวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย และนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของการวางแผนเตรียมทีมฝึกซ้อมอยู่ในระดับน้อย ส่วนผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของการวางแผนเตรียมทีมฝึกซ้อม มีปัญหาอยู่ในระดับมาก

สรุป ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการเตรียมทีมนักมวยสากลสมัครเล่นของไทยในกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 25 ตามการรับรู้ของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทั้งกีฬามวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย ผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย และนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย ได้ดังนี้

1. ด้านงบประมาณและสวัสดิการ มีปัญหาอยู่ในระดับมาก
2. ด้านการจัดการดำเนินงาน หรือเทคนิคการบริหารของสมาคมมวยสากลสมัครเล่น

แห่งประเทศไทย มีปัญหาอยู่ในระดับมาก

3. ด้านบุคลากร มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย
4. ด้านสถานที่พัก สนามฝึกซ้อม อุปกรณ์ และเครื่องอำนวยความสะดวกมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย

อภิปรายผล

1. สภาพในการเตรียมทีมนักมวยสากลสมัครเล่นของไทยในกีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 25 ทั้ง 3 กลุ่มมีความเห็นว่า

1.1 ด้านบุคลากร ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารของสมาคมควรมาเยี่ยมชมดูแลนักมวยในช่วงเก็บตัวฝึกซ้อมบ่อย ๆ และต้องเป็นผู้ที่มีเวลาว่างให้กับสมาคมอย่างจริงจัง ดังคำกล่าวที่ว่า

คนทำงานกับการกีฬาต้องมีความเป็นนักกีฬา การกีฬาของชาติก็จะพัฒนาสภาพตามทุกคนปรารถนา อุปสรรคต่าง ๆ ที่ไม่สามารถพัฒนาการกีฬาไปสู่จุดหมายหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น รัฐบาล ไม่มีนโยบาย และเป้าหมายที่แน่นอนและจริงจัง เพราะว่าการทำกีฬามีแต่เสียกับเสีย ไม่ได้ผลประโยชน์อะไร ดังนั้นผู้รับผิดชอบจึงมองข้ามไป หรือไม่ก็ทำแบบเช้าชามเย็นชาม และผู้บริหารต่าง ๆ ไม่มีความคิดเรื่องกีฬาอยู่ในสมองเป็นต้น (สาโรช คุนเพ็งษ์, 2534)

ส่วนผู้ฝึกสอนควรวางแผนร่วมกันทำงานเป็นทีมอย่างมีระบบและต้องมีความรู้ความสามารถหลาย ๆ ด้าน เช่น การนำเอาวิทยาศาสตร์การกีฬา สรีรวิทยา จิตวิทยา โภชนาการ และการควบคุมการลดน้ำหนักมาช่วยในการฝึกซ้อม ดังคำกล่าวของ กัลยา กิจบุญชู (2533) ที่ว่า

ภาวะโภชนาการที่ดีจำเป็นสำหรับร่างกายของนักกีฬาที่ต้องการทำงานอย่างเต็มศักยภาพ และเป็นปัจจัยพื้นฐานเพื่อนำไปประกอบกับการฝึกซ้อมที่เหมาะสม โดยการนำเอาวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้ และการควบคุมอารมณ์และจิตใจนักกีฬาในช่วงการฝึกซ้อมและการแข่งขันก็จะนำมาซึ่งความสำเร็จ กีฬาบางชนิด เช่น มวย ยูโด ยกน้ำหนัก นักกีฬาจำเป็นต้องมีการควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่จะแข่ง โดยปกติการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วทำได้โดยการขับน้ำออกจาก

ร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาขับปัสสาวะ อบอุ่นน้ำ หรือออกกำลังกายอย่างหนักเพื่อขับเหงื่อ มีผลเสียต่อสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา ทำให้ความสามารถในการเล่นกีฬา ที่แม้จะมีการฝึกมา อย่างดีแล้วทำได้ไม่เต็มที่ จริง ๆ แล้วก็มีใช้นักมวยที่ลดน้ำหนักก่อนแข่งจะแพ้เสมอไป แต่ โอกาสที่จะลดสมรรถภาพทางกายในการแข่งขันนั้นจะมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ลดน้ำหนัก

ตัวนักมวยก็ต้องรู้จักรับผิดชอบตัวเอง ต้องสนใจซักถามผู้ฝึกสอนและนำมาปรับปรุงสไตล์ การชกให้ได้มาตรฐานของมวยสากลสมัครเล่น ควรจะมีผู้ฝึกสอนชาวต่างชาติที่มีคุณภาพร่วมด้วย เพราะเป็นการยกระดับมาตรฐานนักมวยสากลสมัครเล่นของไทยเราด้วยดังที่ เซษฐา ชูณะจาโร (2536) ได้กล่าวว่า "ประเทศไทยมีผู้ฝึกสอนจากคิวบาและอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มี นักมวยสากลสมัครเล่นที่เก่งที่สุดในโลก เราหวังว่าผู้ฝึกสอนเหล่านี้ จะสามารถช่วยนักมวยสากล สมัครเล่นของไทย ให้มีประสบการณ์นานาชาติมากขึ้น แต่ด้วยความสามารถแล้วเราจะต้องใช้ เวลานานพอสมควร" (เดลินิวส์ 3 กรกฎาคม 2535) และสอดคล้องกับ อาคม เ่งโล่ (สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2536) ที่ได้กล่าวว่า "ผู้ฝึกสอนชาวต่างประเทศที่ได้ฝึกซ้อมเตรียมทีม นักมวยของไทยในกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 25 มีประสบการณ์นานาชาติและมีการวาง โปรแกรมการ ฝึกซ้อมดีกว่าผู้ฝึกสอนไทย"

1.2 ด้านประมาทและสวัสดิการ ผลจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า

งบประมาณและสวัสดิการที่ใช้ในการเตรียมทีม เพื่อการฝึกซ้อมและแข่งขันได้จาก สมาคมมวย สากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย มากที่สุด ซึ่งสมาคมมวยสากลสมัครเล่นเป็นฝ่ายดำเนินการจัดหา นอกจากนั้น สมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยยังได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลอีก แต่ก็น้อยมาก เพราะประเทศไทยเราได้ส่งกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 25 นี้ ถึง 9 ประเภท งบประมาณจึงต้องแบ่งกระจายไปให้กับกีฬาประเภทอื่น ๆ ด้วย และบางส่วนได้รับ งบประมาณสนับสนุนจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทยและภาค เอกชน แต่งบประมาณยังไม่เพียงพอ การเตรียมทีมนักมวยสากลสมัครเล่นเพื่อเข้าแข่งขันกีฬา โอลิมปิกนั้น ต้องใช้เวลาพอสมควร เพราะนักมวยสากลสมัครเล่นที่เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬา โอลิมปิกในครั้งที่ 25 นี้ แต่ละรุ่นจะมีนักมวยเพียง 32 คน โดยผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนใน

แต่ละเขตทั่วโลก ดังนั้นนักมวยสากลสมัครเล่นที่ผ่านการคัดเลือกของแต่ละประเทศล้วนมีมาตรฐาน ทั้งสิ้น สมาคมจึงต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมทีมเพื่อฝึกซ้อม และเตรียมการในระยะยาว จึง ต้องใช้งบประมาณและสวัสดิการต่าง ๆ มากขึ้น ดังที่ นิลิชัฐ งามพานิช (สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2553) ได้กล่าวว่า "งบประมาณเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้งาน ดำเนินไปตามแผน ตามโครงการที่วางไว้ การเตรียมทีมนักมวยสากลสมัครเล่นของไทยเพื่อเข้า แข่งขันในกีฬาโอลิมปิก ควรเตรียมการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ปี แต่งบประมาณไม่เพียงพอ จึง เป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน"

ด้านสวัสดิการต่าง ๆ ยังไม่สมบูรณ์ เช่น เบี้ยเลี้ยงของผู้ฝึกสอนและนักกีฬายังไม่ เหมาะสมและจ่ายไม่ตรงเวลา การโภชนาการยังไม่ดีเท่าที่ควร การตรวจเช็คสุขภาพนักกีฬานั้น ยังไม่เป็นระบบที่ดี และไม่มีควมสม่ำเสมอ ชาติสวัสดิการด้านสุขภาพเป็นต้น ดังที่ โฉน ด้วงสุภา (สัมภาษณ์, 9 มีนาคม 2536) ได้กล่าวว่า "มวยสากลสมัครเล่นเป็นกีฬาที่มีการปะทะกันจึงมีการ บาดเจ็บบ่อย ๆ จึงควรมีแพทย์ดูแลสุขภาพก่อนและหลังการฝึกซ้อม และการแข่งขันอย่างใกล้ชิด และยังมีผลโยง ไปถึงด้านขวัญและกำลังใจให้กับนักมวยสากลสมัครเล่นด้วย"

1.3 ด้านสถานที่ฝึก สนามฝึกซ้อม วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องอำนวยความสะดวก ที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีจำนวนเพียงพอ แต่คุณภาพยังไม่ได้มาตรฐานนัก การจัดอุปกรณ์การฝึกซ้อม ควร จัดให้เป็นสัดส่วนและมีอุปกรณ์การฝึกซ้อมประจำตัวนักมวย สมาคมไม่มีที่ฝึกและสนามฝึกซ้อมเป็น ของสมาคมเอง ต้องพึ่งหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานของเอกชน จึงไม่เป็นการสะดวก ดังที่ ตีโอเซอร์เนส สกาลา (สัมภาษณ์, 16 มกราคม 2536) ได้กล่าวว่า "สถานที่ฝึกเก็บตัวฝึกซ้อม บางแห่งยังไม่เหมาะสม เช่น ไม่สะอาด และไม่เป็นที่สัดส่วน ควรมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดใน สถานที่ฝึกเก็บตัว ส่วนอุปกรณ์การฝึกซ้อมเพื่อเตรียมทีมยังขาดบ้าง เช่น ลูกบอลที่ใช้ในการ เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย(Medicine ball)" และสอดคล้องกับ วิชิต คณิงสุเกษม (2533) ได้กล่าวว่า

องค์ประกอบที่สำคัญของ โปรแกรมที่ดี ในการสร้างนักกีฬาระดับสุดยอดจริง ๆ แล้วการที่ นักกีฬาจะเก่งนั้น ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับโค้ช หรือตัวนักกีฬาเองเท่านั้น แต่ต้องมีองค์ประกอบอื่น ๆ คอย

สนับสนุนอีกด้วย ซึ่งองค์ประกอบต่าง ๆ นั้น ได้แก่ อุปกรณ์และสถานที่การสนับสนุนนักกีฬาในด้านต่าง ๆ การสนับสนุนทางการเงิน การสนับสนุนที่ดีจากผู้บริหาร

การที่มีอุปกรณ์และสถานที่ฝึกซ้อมไม่เพียงพอหรือน้อยเกินไป ก็จะทำให้ นักกีฬา เกิดความสนใจน้อยลงและทำให้ นักกีฬา เข้าทำการคัดเลือกน้อยตามไปด้วย การพัฒนามวยสากลสมัครเล่นนั้นควรพัฒนาในส่วนภูมิภาคด้วยและการมีอุปกรณ์และสถานที่ฝึกซ้อมไม่เพียงพอก็จะทำให้คุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน ฉะนั้นควรจะเริ่มการกระจายไปยังเขตต่าง ๆ ด้วย ดังที่ สมชาย ประเสริฐศิริพันธ์ (2533) กล่าวว่า

ในส่วนภูมิภาคนั้น เป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดของเราก็คือว่าเราจะพยายามกระจายความเจริญหรือความตื่นตัวทางด้านกีฬาก็ไปสู่อีกภูมิภาคให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ จะพยายามที่จะให้ทุกจังหวัดได้มีสนามกีฬาของจังหวัดให้ครบ เพื่อจะได้เป็นศูนย์กลางในการที่จะส่งเสริมและกระจายความตื่นตัวทางด้านกีฬา และในส่วนของการพัฒนาบุคลากรกีฬาในภูมิภาค เราก็จะพยายามที่จะให้บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมและได้ใช้ความรู้ความสามารถในการที่จะทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความรู้ความชำนาญอย่างแท้จริง

1.4 ด้านการจัดการดำเนินการ หรือเทคนิคการบริหารงานของสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 26 ผลจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า เวลาในการเตรียมทีมน้อยเกินไป ไม่มีการเตรียมนักกีฬาไว้สำรอง หรือทดแทน การจัดบุคลากรในการทำงานด้านต่าง ๆ ยังไม่เหมาะสม การติดตามผล ประเมินผล และสรุปผลยังไม่ต่อเนื่อง มีการวางแผนไว้ดี แต่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ นักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย ส่วนใหญ่ไม่ได้ฝึกพื้นฐานมวยสากลสมัครเล่นมาตั้งแต่เริ่มต้น เพราะได้จากนักมวยไทยทั้งสิ้น ดังนั้นจึงทำให้รูปแบบการชกตามมาตรฐานมวยสากลสมัครเล่นยังสู้ต่างชาติไม่ได้ และการเปลี่ยนสไตล์การชกจากมวยไทยมาเป็นมวยสากลสมัครเล่นก็ทำได้ยาก เนื่องจากความเคยชิน สมาคมควรจะวางพื้นฐานมวยสากลสมัครเล่นที่แท้จริงตั้งแต่เริ่มต้น คณะกรรมการของสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งตามวาระได้คราวละ 2 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่สั้นเกินไป ทำให้งานที่วางแผนไว้ชะงักและไม่ต่อเนื่อง ดังที่ ลือชา สุบรรณพงษ์ (สัมภาษณ์,

9 มีนาคม 2536) ได้กล่าวว่า

ควรมีการขยายระยะเวลาการทำงานของคณะกรรมการมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ออกไปอีกเป็น 4 ปี เพื่อสอดคล้องกับการจัดการดำเนินงานตามแผนกีฬาทั่ว ๆ ไป เช่น เอเชียนเกมส์ โอลิมปิกเกมส์ ซึ่งเว้นระยะห่างกัน 4 ปี จึงมีจัดการแข่งขัน เพราะถ้าคณะกรรมการอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี การวางแผนงานต่าง ๆ ก็ยังไม่ลงตัว ยิ่งถ้าการเลือกตั้งครั้งใหม่มีการเปลี่ยนแปลงนายกสมาคมด้วยแล้ว นโยบายก็เปลี่ยนไปตามสภาพ ทำให้เป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน และสอดคล้องกับแนวความคิดการพัฒนากีฬาของชาติที่ว่า

คณะกรรมการแต่ละสมาคมมีอายุอยู่เพียงระยะหนึ่ง แล้วก็เปลี่ยนกันไปตามวาระ และอีกประการหนึ่งลักษณะงานเป็นงานสมัครเล่น คณะกรรมการทำงานเฉพาะในเวลาว่าง ทำให้โครงการและงานของสมาคมไม่มั่นคงถาวร จึงควรที่จะให้แต่ละสมาคมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน และเจ้าหน้าที่โครงการ โดยได้รับเงินเดือนประจำ การกีฬาแห่งประเทศไทยควรจะได้ขยายงานให้กว้างยิ่งขึ้นและให้ติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างจริงจัง

(สาโรช คุณพงษ์, 2534)

2. ปัญหาในการเตรียมทีมนักมวยสากลสมัครเล่นของไทยในกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 25 ทั้ง 3 กลุ่ม มีความเห็นว่า

2.1 ด้านงบประมาณและสวัสดิการ มีปัญหาอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่างบประมาณเป็นปัจจัยที่จำเป็นยิ่งในการบริหารงานทุก ๆ ด้าน การพัฒนามวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยให้ดำเนินไปตามแผน และบรรลุจุดประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น สมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย จำเป็นต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก เช่น ค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวฝึกซ้อม ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน เบี้ยเลี้ยงนักกีฬา วัสดุอุปกรณ์และการฝึกซ้อม ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายประสบการณ์สังเวียง ฯลฯ ถ้าขาดงบประมาณหรือมีไม่เพียงพอแล้ว ก็ไม่สามารถจัดและดำเนินการในด้านต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงได้ตามวัตถุประสงค์ ถึงแม้ว่าจะมีการวางแผนการวางโครงการต่าง ๆ ไว้อย่างดีเยี่ยมเพียงใดก็ตาม การทราบจำนวนงบประมาณล่วงหน้าทำให้สามารถวางแผนการจัดใช้งบประมาณที่ดีได้ และเป็นการป้องกันไม่ให้มี

ปัญหาในเรื่องงบประมาณอันจะเป็นผลกระทบต่อ การเตรียมทีมนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย เพื่อจะได้ใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ควรพยายามดึงเอานักธุรกิจ เอกชนต่าง ๆ เข้า ร่วมโครงการ เพื่อช่วยเหลือสวัสดิการด้านต่าง ๆ ด้วย ควรจัดสวัสดิการให้กับนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดี เช่น ช่วยเหลือด้านการเรียน หรือการทำงานให้ก้าวหน้ามั่นคง ดังที่ เซษฐา ฐานะจาโร (2535) กล่าวว่า "การเตรียมทีมมวยสากลสมัครเล่นในกีฬาโอลิมปิกต้องใช้งบประมาณมากและต้องเตรียมในระยะยาวนั้นต้องมีปัญหามากมาย เช่น ต้องเคลียร์เรื่องงาน การเรียน หรือแม้กระทั่งการชกมวยไทย การทำงานทุกอย่างย่อมมี ปัญหา ก็ต้องหาทางแก้ไขกันไป" (ไทยรัฐ 8 สิงหาคม 2535) และสอดคล้องกับ วราวุธ สุมน (สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2536) ได้กล่าวว่า "การเตรียมทีมต้องวางแผนระยะยาว ซึ่งต้องใช้งบประมาณมาสนับสนุนสูงมาก รัฐบาลควรจะสนับสนุนเป็นพิเศษสำหรับมวยสากลสมัครเล่นซึ่งเป็นกีฬาที่คนไทยชอบ และเป็นความหวังที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้มากในกีฬาโอลิมปิก"

2.2 ด้านการจัดการดำเนินงาน หรือเทคนิคในการบริหารงานของสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในการเตรียมนักมวยสากลสมัครเล่นของไทยในกีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 25 มีปัญหาอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การจัดการดำเนินงาน และการวางแผนการเตรียมทีมเป็นหัวใจในการทำงานแต่ละอย่าง เพราะว่าการจัดการดำเนินงานและการวางแผนเตรียมทีมนั้นจะต้องทำโดยแบ่งหน้าที่กันเป็นฝ่าย ๆ เป็นแผนกต่าง ๆ ตามคุณภาพของงาน และต้องทำงานอย่างมีระบบ มีการประสานงานที่ดี มีการติดตามประเมินผล และสรุปผลของแต่ละฝ่าย แต่ละแผนก และรวมทั้งหมด การกำหนดหน้าที่แต่ละฝ่าย แต่ละแผนก และการจัดบุคคลให้ทำงาน และรับผิดชอบตามความรู้ความสามารถ และความถนัดของแต่ละบุคคล ดังที่ สำโรช คุณพงษ์ (2534) ได้กล่าวว่า

การพัฒนากีฬาเพื่อการแข่งขัน หรือประสิทธิผลของการกีฬานั้นจะต้องหวังผลเลิศและถาวรนั้น เป็นไปไม่ได้ยาก หากไม่มีการวางแผนส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพื่อสุขภาพและความเป็นเลิศอย่างจริงจัง และพร้อม ๆ กันทุก ๆ หน่วยงาน ทั้งของรัฐและเอกชน โดยเริ่มจากวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ประชาชน เพราะรากฐานของคุณภาพ หรือประสิทธิผลของการกีฬานั้น ย่อมอยู่ที่การ

ส่งเสริมคนส่วนใหญ่ของประเทศเล่นกีฬาให้ทั่วถึงเสียก่อน

การจัดสายงานตามบังคับบัญชาถ้าการจัดการดำเนินการหรือการบริหารงานของสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยสามารถจัดหรือบริหารงานได้อย่างดีแล้วก็จะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ห้ามวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยได้อย่างแน่นอน แต่ถ้าการบริหารงานในสมาคมมวยสากลสมัครเล่นเป็นไปแบบตัวใครตัวมัน พวกใครพวกมัน ก็จะไม่พัฒนาไปในทางที่ดีได้ ดังที่ เชษฐา ฐานะจาโร (2535) กล่าวว่า "เรามีโครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก เท่าที่ผ่านมา โครงการนี้เป็นแค่นามธรรมยังไม่ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมได้มากนัก ต่อไปบุคลากรต้องทำงานกันมากยิ่งขึ้น โดยสมาคมมวยสากลสมัครเล่นจะเป็นตัวกระตุ้นให้โครงการดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ" (ไทยรัฐ 16 สิงหาคม 2535)

คณะกรรมการของสมาคมนี้มันมีมาก แต่ที่ทำงานจริง ๆ นั้นมันน้อย ส่วนใหญ่ไม่มีเวลาให้กับสมาคม ฉะนั้นควรคัดเลือกคณะกรรมการที่อุทิศตนและเสียสละเวลาอย่างจริงจัง การวางแผนเตรียมทีมนั้นควรจัดบุคลากรด้านอื่น ๆ เช่น ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ด้านสรีรวิทยา จิตวิทยาและโภชนาการเข้าร่วมในการวางแผนฝึกซ้อมด้วย ดังที่ ธง ทวีคุณ (สัมภาษณ์, 16 มกราคม 2536) ได้กล่าวว่า

การจัดการด้านการเตรียมทีมมวยสากลสมัครเล่นของไทยนั้นต้องมีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เช่น การฝึกซ้อม ผู้ฝึกสอน เน้นสมรรถภาพและทักษะ ส่วนด้านอื่น ๆ ก็ต้องมีการเสริมประกอบกันด้วย เช่น การนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาช่วยฝึกการใช้จิตวิทยากับนักกีฬา การให้อาหารบำรุง และการควบคุมน้ำหนัก เป็นต้น

2.3 ด้านบุคลากร มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าบุคคลทุกคนมีความแตกต่างกันในหลาย ๆ ด้าน เช่น ความคิดเห็น ความสนใจ ความสามารถและความถนัด การจัดตัวบุคลากร และผู้ร่วมงานนั้นจะต้องพิจารณาว่าผู้ร่วมงานมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายหรือไม่ และควรเป็นผู้ที่มีเวลาเสียสละ ตั้งใจทำงาน ด้วยความสมัครใจ ผู้บริหารส่วนใหญ่มีงานประจำ จึงไม่ค่อยมีเวลาให้กับสมาคม สมาคมควรจัดส่งบุคลากรไปทำงาน ติดตามผล ประเมินผลและสรุปผล กับฝ่ายต่าง ๆ บ้าง คณะกรรมการบางคน

มีชื่อเป็นคณะกรรมการของสมาคม แต่ไม่ทำงาน หรือทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ดังที่

เจริญ กระบวนรัตน์ (2531) กล่าวว่า

ปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาการกีฬาของชาติให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ และจุดสุดยอดโดยแท้
จริงนั้น เกิดจากตัวบุคคลที่เข้ามามีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกีฬาของชาติในทุกระดับเป็นส่วน
ใหญ่ ไม่ว่าจะในฐานะของผู้บริหารหรือคณะกรรมการกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา นักกีฬา คณะกรรมการผู้
ตัดสิน หรือแม้แต่ผู้ให้การสนับสนุนกีฬาเองก็ตาม หากขาดความสำนึก ความรับผิดชอบ ในบทบาท
หน้าที่ มีวแต่หลงอยู่กับตำแหน่ง หรือฐานะทางสังคมตามคำเชิญขอ จนลืมความถูกต้อง ไม่มุ่งมั่นใน
การที่จะแก้ไขปรับปรุงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้หมดไป ความหวังที่จะเห็นความสำเร็จสุดยอดและ
ความก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติอารยประเทศของวงการกีฬาไทย ก็คงเป็นไปได้เพียงแต่
"ความหวัง" หรือ "ความฝัน" เท่านั้น

ทางด้านผู้ฝึกสอนควรมีความรู้ความสามารถด้านสรีรวิทยา วิทยาศาสตร์การกีฬา
จิตวิทยา เป็นต้น และควรทำงานประสานกันอย่างเป็นระบบ รู้จักค้นคว้าหาความรู้ นำเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มาถ่ายทอดให้กับนักมวย ควรมีการพัฒนา และเสริมสร้างผู้ฝึกสอนให้มีประสบการณ์ระดับ
ชาติมากกว่าปัจจุบัน พร้อมทั้งเปิดอบรมผู้ฝึกสอนให้มีจำนวนเพียงพอและมีคุณภาพไปยังภูมิภาคต่าง ๆ
เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้นักกีฬา ในภูมิภาคด้วย

ส่วนด้านนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย ควรมีระยะเวลาเก็บตัวให้นานกว่านี้ โดย
เก็บตัวระยะยาวเป็นปีพร้อมกับสร้างนักมวยรุ่นใหม่ๆ ตั้งแต่อายุน้อยอย่างต่อเนื่อง และฝึกสไตล์
สากลสมัครเล่นอย่างแท้จริง เพื่อทดแทนนักกีฬารุ่นเก่าที่อายุมาก ดังที่ ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ
(สัมภาษณ์, 9 มีนาคม 2536) ได้กล่าวว่า

ด้านผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่นของไทยยังขาดความรู้ทางด้านวิชาการ เช่น การนำเอา
วิทยาศาสตร์การกีฬา จิตวิทยาการกีฬาและการโภชนาการ ในการควบคุมน้ำหนัก ส่วนตัวนักมวย
นั้น มีตัวเล็กน้อยไปที่มีอยู่ก็ยังมีขาดศักยภาพด้านมาตรฐานของมวยสากลสมัครเล่น และมวยรุ่นใหญ่
(รุ่นน้ำหนักมาก ๆ) ยังมีนักมวยให้เลือกน้อยลงไปอีก และสอดคล้องกับ เชษฐา ฐานะจาโร
(2535) ที่ได้กล่าวว่า "ถึงเวลาแล้วเราต้องสร้างทีมมวยสากลสมัครเล่นของเราขึ้นมาใหม่จะ

ไม้อ้อพวกต่อมมวยไทย ใครที่มีความตั้งใจ มีอุดมการณ์ นั้นแหละคือนักมวยสากลสมัครเล่นของสมาคมในอนาคต”(สยามกีฬา 31 กรกฎาคม 2535)

2.4 ด้านสถานที่ฝึก สนามฝึกซ้อม วัสดุอุปกรณ์การฝึกซ้อม เครื่องอำนวยความสะดวก มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ผลจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่าสถานที่ฝึกควรอยู่ห่างสถานเริงรมย์ต่าง ๆ มีอากาศบริสุทธิ์ มีสถานที่แวดล้อมคล้ายร่มเงา น้ำร้อน น้ำอุ่น สนามฝึกซ้อมควรจัดให้มีบรรยากาศเหมือนกับสภาพการแข่งขันจริงและได้มาตรฐาน อุปกรณ์การฝึกซ้อมควรจัดให้มีประจำตัวนักมวยแต่ละคนและมีคุณภาพเหมือนกันที่ใช้แข่งขัน สนามฝึกซ้อมควรมีเครื่องอำนวยความสะดวก เช่น มีอ่างล้างมือ มีห้องน้ำ และมีน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด ดังที่ ครองจักร งามมีศรี (สัมภาษณ์, 27 มกราคม 2536) ได้กล่าวว่า

สถานที่ฝึกต้องไม่มีเสียงและกลิ่นรบกวน มีอากาศบริสุทธิ์ ห่างจากแหล่งเริงรมย์ ห้องฝึกควรเป็นห้องปรับอากาศ มีน้ำร้อน น้ำอุ่น อุปกรณ์การฝึกซ้อมควรเป็นชนิดเดียวกับที่ใช้แข่งขัน มีความปลอดภัยสูงและได้มาตรฐาน สถานที่ฝึกซ้อมต้องสะอาด พื้นเหมือนกับเวทีแข่งขัน และสอดคล้องกับ วุฒิชัย จานงค์ (2522) ที่ได้กล่าวว่า

การจัดการสถานที่จะต้องคำนึงถึงกระบวนการปฏิบัติในการปฏิบัติงานด้วย เกี่ยวกับความสะดวกสบายเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการสถานที่ให้สะอาดเรียบร้อยรวมทั้งการถ่ายเทอากาศที่เหมาะสม อุณหภูมิสะดวกสบายในการทำงาน ก็จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ

สมาคมควรมีสถานที่ฝึก สนามฝึกซ้อม วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น มีศูนย์สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา สระว่ายน้ำ สถานที่ฝึกซ้อม สถานที่พักผ่อน โดยอยู่ในบริเวณเดียวกัน ดังที่ ทวีป จันทรโรจน์ (2535) ได้กล่าวว่า

“เราต้องวางแผนการทำงานให้เป็นระบบมากขึ้นต่อไปต้องมีสถานที่ฝึกซ้อมที่ดี อุปกรณ์ต้องครบสมบูรณ์ การเตรียมมวยต้องทำไว้ 2 ชุด โดยทำเผื่อไว้ 2 ช่วงอายุ คือ ชุดหนึ่งเตรียมไว้ 4 ปี ข้างหน้า อีกชุดหนึ่งอาจต้องทำไว้ 8 ปีข้างหน้าทีเดียว”(ไทยรัฐ 16 สิงหาคม 2535)

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้

1. สมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ควรจัดทำงบประมาณเพิ่มเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ในการเตรียมทีมนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย สมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ควรมีการวางแผนเตรียมทีมระยะยาว และมีนักกีฬาทดแทนกันแบบต่อเนื่อง
3. สมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ควรพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถให้เหมาะสมกับตำแหน่ง และเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป เช่น ตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่งผู้ฝึกสอน
4. ควรให้การสนับสนุนบุคลากร ในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน โดยส่งบุคลากร ไปดูงานหรือฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. สมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ควรจัดหาสถานที่เก็บอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น มีสถานที่เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย สระว่ายน้ำ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา สถานที่พักผ่อน โดยอยู่บริเวณเดียวกัน
6. ควรสร้างนักมวยตั้งแต่อายุน้อย โดยแบ่งเป็นระดับอายุ และน้ำหนัก เช่น อายุ 12-14-16-18 ปี เป็นต้น และควรสร้างนักมวยรุ่นใหญ่ (น้ำหนักตัวมาก) ควบคู่กันไปด้วย

ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาสภาพและปัญหาในการเตรียมทีมของกีฬานิตต่าง ๆ ของไทยที่เข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
2. ควรเปรียบเทียบสภาพและปัญหาในการเตรียมทีมของกีฬานิตต่าง ๆ ของไทยที่เข้าแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก